

ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวงร่วมงาน “โครงการหลวง 2558” ที่ จ.เชียงใหม่



ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง ได้มีการจัดงาน “โครงการหลวง 2558” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบรมวงศานุวงศ์ เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาดำเนินงานปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานขยายผล และความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไป

โดยเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2558 เวลา 17.39 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2558” ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนา ด้านงานปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานขยายผล และความก้าวหน้าทางวิชาการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไป ในการนี้ ทรงสาธิตการประกอบอาหารเมนูสลัดผัก 9 อย่าง โดยใช้ผักสดจากโครงการหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวง

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ ได้แก่ ระบบมาตรฐานฟาร์มไม้กระถางขนาดเล็ก (ไม้กระถางดำ ไม้ฟ้า ไม้เบรต) ความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียน ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ รวมทั้งนิทรรศการแบบจำลองการพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ภายใต้แนวคิด การปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แบบจำลองโรงเรือนไม้ไผ่ที่ใช้พลาสติกย่อยสลายได้ การจำลองการปลูกข้าวแบบข้าวหน้าน้ำน้อย เทคนิคการปลูกพืชในระบบประหยัดน้ำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบจำลองการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาด้วยระบบน้ำหยด การแปรรูปกาแฟ หมู่บ้านจำลองพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นต้น รวมทั้งการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ไม้ดอก ไม้ประดับ หัตถกรรมโครงการหลวงอีกด้วย

นายวิบูลย์ คุุฑริธู ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง และที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้ร่วมเข้าเฝ้าฯ ในงานเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมามีด้วย โดยนายวิบูลย์ได้กล่าวว่าการดำเนินงานของโครงการหลวงนั้น หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อพัฒนาโครงการหลวง ตั้งแต่ช่วงบุกเบิกด้วยความยากลำบากและความอดสาหัสจวบจนปัจจุบัน รวมทั้งความ

ทุ่มเทของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการหลวง ได้ทำให้โครงการหลวงได้กลายเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จดีเป็นอย่างยิ่งของประเทศไทย ผลงานที่สำคัญของมูลนิธิโครงการหลวงคือการทำให้ชาวไทยภูเขาสามารถช่วยตัวเอง มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ด้วยการปลูกพืชผัก เลี้ยงปศุสัตว์ และการประมงภายใต้การดูแลของโครงการหลวง ทำให้สามารถเลิกปลูกฝิ่นได้อย่างถาวร ไม่โยกย้ายถิ่น จึงป้องกันการทำลายป่าไม้อันเป็นต้นน้ำลำธารได้อย่างดี ตามหลักการปฏิบัติงานที่โครงการหลวงได้รับพระราชทานแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกคน

หนึ่งในฐานะที่ปรึกษาของมูลนิธิโครงการหลวงนายวิบูลย์ มีบทบาทในการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการสนับสนุนให้กับสถานีโครงการหลวงต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ รวมทั้งหมู่บ้านบริวารของสถานี ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบการสื่อสาร-สารสนเทศ, ด้านการคมนาคม และด้านไฟฟ้า.